

Số: *759* /BC-UBND

TP. Hưng Yên, ngày *01* tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. UBND thành phố báo cáo cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL nói chung và Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng đã được đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

2. Kết quả hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 09/11 đã được chính thức quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 có ghi: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Trên cơ sở Kế hoạch và Hướng dẫn của UBND và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các đơn vị của thành phố và UBND các

